



บมจ.สุธาภัณฑ์ (Golden Lime) เข้าซื้อกิจการบริษัท สระบุรีปูนขาว

เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำของตลาดในประเทศไทย

เป็นการซื้อขายกิจการครั้งแรกในระหว่างผู้ผลิตปูนขาว ในประเทศไทย

กรุงเทพฯ – 19 มีนาคม 2561 – บริษัท สุธาภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (SET: SUTHA), ซึ่งเป็นบริษัทลูกในเครือของคามูส (Carmeuse) และ GP Group ในวันนี้ ได้ประกาศการซื้อหุ้น 99.9 % ของบริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทปูนขาวรายใหญ่อันดับ 4 ของเมืองไทย

การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ ช่วยส่งผลให้บมจ.สุธาภัณฑ์ เป็นผู้นำตลาดในไทยและเสริมสร้างการเติบโตในธุรกิจ บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการเตาผลิตปูนขาวเตาใหม่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา และจากการซื้อกิจการของบริษัท สระบุรีปูนขาว ทำให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 330,000 ตัน เป็น 500,000 ตันต่อปี หรือคิดเป็น 50% ของกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการใช้ปูนขาวและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากปูนขาวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีฐานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่มีขนาดใหญ่และหลากหลาย มีการคาดการณ์การเติบโตของ GDP 4% ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการใช้ปูนขาวของกลุ่มธุรกิจหลักในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น การเก็บเกี่ยวอ้อยคาดว่าจะดีขึ้นประมาณ 10-15% เมื่อเทียบกับปีก่อน และการเติบโตของอุตสาหกรรมเหล็กคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 10 % ในปีพ.ศ. 2560

“เรากำลังรอโอกาสที่เหมาะสมในการเร่งขยายธุรกิจผ่านการควบรวมกิจการ” คุณกีซ่า เอมีล เพอรากี กรรมการผู้จัดการ บมจ.สุธาภัณฑ์ กล่าว “บริษัทสระบุรีปูนขาว เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในเรื่องความน่าเชื่อถือในฐานะผู้ขายกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าในประเทศ เมื่อรวมกับองค์ความรู้พื้นฐานและผู้เชี่ยวชาญในการผลิตของ บมจ. สุธาภัณฑ์ จะช่วยเสริมสร้างรากฐานขององค์กรให้เข้มแข็งเพื่อสนับสนุนลูกค้ารายต่างๆ ของเราได้อย่างเต็มที่ พวกเรามีความยินดีต้อนรับทีมงานสระบุรีปูนขาว เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ บมจ. สุธาภัณฑ์ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ทำงานร่วมกัน ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาองค์กรร่วมกันของเรา”





เกี่ยวกับบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

บมจ. สุธากัญจน์ (www.goldenlime.co.th) เป็นผู้ผลิตปูนขาวและผลิตภัณฑ์ปูนขาวชั้นนำของเมืองไทย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีการดำเนินงานหลักที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี โดยในปี พ.ศ. 2557 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET : SUTHA) และในปี พ.ศ. 2560 ยอดขายของบริษัทเกินกว่า 919 ล้านบาท มีพนักงานประมาณ 220 คน

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นหลัก (73.79%) คือ บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Carmeuse และ GP Group

เกี่ยวกับ Carmeuse

Carmeuse มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ลักเซมเบิร์ก ราชรัฐลักเซมเบิร์ก เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในการผลิตปูนขาว แคลเซียม และโดโลไมต์ หินปูนและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ด้วยการดำเนินงานมากกว่า 90 แห่งในทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย ตะวันออกกลางและแอฟริกา บริษัทได้เปิดดำเนินการหา Solutions ต่างๆ ให้กับตลาดมากกว่า 158 ปี ไม่ว่าจะกลุ่มงานหลัก งานก่อสร้าง ถนน การรักษาเสถียรภาพของดิน เหมืองแร่และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก การบำบัดน้ำและน้ำเสีย การบำบัดไอเสีย สารเคมี เกษตร อาหาร กระดาษ แก้ว เซรามิก พลาสติก พรอม สี และอื่นๆ อีกมากมาย มียอดขายของกลุ่มเป็นจำนวนเกินกว่า 1.1 พันล้านยูโร มีพนักงานมากกว่า 4,000 คนจากทั่วโลก

เกี่ยวกับ GP Group

GP Group (www.premjee.com) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจที่หลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงด้านพลังงาน การขนส่ง เหมืองแร่ งานก่อสร้าง โลจิสติกส์ เกษกรรม และ ระบบซอฟต์แวร์ โดยบริษัทได้เปิดดำเนินการมากกว่า 146 ปี

รายชื่อผู้ติดต่อ

บมจ. สุธากัญจน์ : คุณธิดารัตน์ สีหวัลสก, +662 0177 461 / EXT 123 , glmis@goldenlime.co.th

Carmeuse : คุณเวโรนิก เดอ คอสตา, +32 10 48 16 02, veronique.decoaster@carmeuse.com

GP Group : คุณ เอ.เอส. กริสันัน, +662 696 8725, kris@easternenergyinc.com

